

ข่าวหนังสือพิมพ์
ประจำวัน ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “สรวุธ” นั่งเลขานุการ ศาลยุติธรรม จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด
๒. รองเลขานุการ ศาลยุติธรรม แจงสัดส่วน ก.ต. จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด

Source : ข่าวสด (ตจว.)

Date : 6 ก.ย. 2560

Page : 10

No : 60308058

สรวุฒินั่งเลขาฯศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 20/2560 โดยที่ประชุมก.ต.ทั้ง 15 คน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และเห็นชอบการโยกย้ายแต่งตั้งและสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการตุลาการ ชั้น 4 โดยมีตำแหน่งที่น่าสนใจดังนี้

มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายสรวุฒ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายเชวง ชูศิริ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็น เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็น ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

นายวินัส สุนนท์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1, นางยิ่งลักษณ์ สุขวิสิฐ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (แรงงาน) และนายสมเกียรติ สมสวย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานบุรี เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 6 ก.ย. 2560

Page : 10

No: 60308082

รองเลขาธิการศาลยุติธรรมแจงสัดส่วนก.ต.

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายสรวิศ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวถึง การประกาศรับฟังความคิดเห็นตาม "ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่...) พ.ศ... (องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม) ว่า ร่างนี้มาจากฝ่ายตุลาการเป็นคนเสนอเอง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (กบศ.) และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ก่อนเสนอจะต้องเข้ากระบวนการการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 กำหนดการทำประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นนั้นเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 4 กันยายน

นายสรวิศกล่าวว่า เรื่องที่มีผู้พิพากษาเข้าชื่อเสนอความเห็นใน 4 ประเด็นนั้น เป็นกระบวนการภายใน เราจับฟังอยู่แล้ว ประเด็นหลักก็คือ ประเด็นสัดส่วน ที่ผ่านมามีในอดีตตั้งแต่ปี 2521 จนถึง รัฐธรรมนูญปี 2540 โครงสร้าง ก.ต.ปรับเปลี่ยนแปลงอยู่ ปี 2521 สัดส่วน ก.ต.มีเพียง 12 คน มี ก.ต.ในตำแหน่ง 4 คนและ มาจากการเลือกตั้ง 8 คน เป็นอดีตผู้พิพากษา 4 คน เป็นผู้พิพากษาอยู่ในราชการ อีก 4 คน ต่อมาปี 2540 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ศาลได้แยกออกจากกระทรวงยุติธรรม จนในปี 2543 มีการออก พ.ร.บ.ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ 2543 มีการปรับสัดส่วนของ ก.ต.เป็น 15 คน

นายสรวิศกล่าวอีกว่า เราเคยมี ก.ต.ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมีประธานศาลฎีกาเป็น ก.ต.โดยตำแหน่ง จากบุคคลภายนอกจาก ส.ว. รวม 3 คน และก.ต.ที่มาจากการเลือกตั้งในศาลชั้นต้น 4 คน อุตธรณ์ 4 คน และศาลฎีกาอีก 4 คน เป็นครั้งแรกที่เอาบุคคลภายนอกมานั่งเป็น ก.ต. แต่พอมีการใช้รัฐธรรมนูญปี 2550 มีการแก้ไขกฎหมายปรับสัดส่วน ก.ต. จากชั้นศาลละ 4 คน เป็นชั้นศาลฎีกามี 6 คน ศาลอุทธรณ์ 4 คน และศาลชั้นต้น 2 คน และยังมี 2 คน จากคนนอกเลือกจาก ส.ว. โดยมีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน ทั้งหมด 15 คน

"ตั้งแต่ปี 2551 ใช้จนเรื่อยมา จนมีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 2560 ในมาตรา 196 กำหนดไว้ว่าให้มี ก.ต.ในแต่ละชั้นศาล รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ว่าใครคน ยังกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ เปลี่ยนจากเดิมที่บอกว่า ต้องเลือกจากวุฒิสภา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับเลือกจากผู้พิพากษาไม่เกิน 2 คนเท่าเดิม จากผู้พิพากษาทั่วประเทศ" นายสรวิศกล่าว

นายสรวิศกล่าวต่อว่า ในมาตรา 196 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่ได้กำหนดว่า ก.ต.จะมีกี่คน จะส่งผลให้เกิดเป็นรัฐธรรมนูญปี 2560 เรื่องส่วนใหญ่ปล่อยให้ไปตาม พ.ร.บ.หรือกฎหมายลูก ถ้ากำหนดรายละเอียดในรัฐธรรมนูญแล้วนั้น จะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ยาก จึงกำหนดเพียง

ให้ประธานศาลฎีกาเป็นประธานมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ไม่บอกว่ากี่คน แต่จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการ ที่ต้องได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกิน 2 คน อันนี้ คือเหตุผลที่กำหนดไว้ ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญเป็นข้อกังวลของฝ่ายตุลาการว่า ถ้าเอาสัดส่วนของบุคคลภายนอกมากเกินไป กลัวจะมีการแทรกแซง แต่เมื่อมีการเขียนคร่าวๆ ไว้เช่นนั้น จึงเป็นที่มาของการที่จะต้องยกร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับใหม่ ประเด็นอยู่ที่ว่าการกำหนดสัดส่วน ก.ต.ของที่มาจากตัวแทนจากแต่ละชั้นศาล เป็นที่มาของความเห็นไม่ตรงกันใน พ.ร.บ. มีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นรวมตัวกันไม่เห็นด้วยกับ ก.ต. สูตร 6-4-2 อยากจะได้เป็นสูตร ก.ต.แต่ละชั้นศาลเป็น 4-4-4

"แต่ละฝ่ายมีเหตุผล แต่กระบวนการเสนอกฎหมายเราใช้เสียงข้างมาก ในชั้นจัดทำร่างตัวนี้ เรามีความเห็นส่วนใหญ่ในการพิจารณา กฎหมายว่าจะใช้สูตรสัดส่วน ก.ต.เดิม แต่เมื่อมีเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าควรเป็นชั้นศาลละ 4 คน ก็ต้องเสนอไป สำหรับขั้นตอนต่อไป ร่างนี้ต้องเสนอไปที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นอยู่" นายสรวิศกล่าว และว่า ปัจจุบันผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมทั้งประเทศ 4,605 คน ประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประมาณ 3,800 คน ในศาลชั้นต้นจะมีผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ หรือผู้พิพากษาศาลฎีกาที่มีระดับอาวุโส ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลบางส่วนอยู่ ในการรับเลือกเป็น ก.ต.ของศาลชั้นต้นได้ กำหนดว่าต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษา ระดับหัวหน้าศาล" นายสรวิศกล่าว

เมื่อถามถึงข้อเสนอให้ใช้ระบบเลือกตั้งรวมโดยผู้พิพากษาศาลชั้นต้นสามารถเลือก ก.ต.ของศาลอุทธรณ์และฎีกาได้ นายสรวิศกล่าวว่า ปัจจุบันกำหนดให้เมื่อเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นโทนั้นก็เลือก ก.ต.ในชั้นศาลนั้น เนื่องจากว่าแต่เดิมครั้งแรกที่ใช้สัดส่วนทุกชั้นศาล 4 คนเท่ากันหมด และผู้พิพากษาทุกชั้นศาลสามารถเลือก ก.ต.ของทุกชั้นศาล 12 คน จนมีการแก้กฎหมายเมื่อปี 2551 มีการเพิ่มกฎหมายในเรื่องห้ามหาเสียง จึงเป็นเหตุผลตอนที่แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ที่เรากำหนดสัดส่วน 6-4-2 การแก้ไขดังกล่าวมาจากหลายเหตุผลประกอบกัน และความเห็นที่จะกลับมาใช้สัดส่วนแบบเดิมที่ให้ผู้พิพากษาทุกชั้นศาล จึงเป็นความเห็นของเสียงข้างน้อยที่ต้องไปสู้ใน สนช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเข้าชื่อของผู้พิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญ